

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Miêu tả cô bé triệu view Nguyễn Ngọc Bảo An lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Miêu tả cô bé triệu view Nguyễn Ngọc Bảo An lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Miêu tả cô bé triệu view Nguyễn Ngọc Bảo An lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

Bài văn Miêu tả cô bé triệu view Nguyễn Ngọc Bảo An số 1

Bảo An tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Bảo An được khán giả biết đến qua MV Xúc xắc xúc xè, MV ghi hình khi cô bé mới 3 tuổi và được đăng tải trên YouTube đầu năm 2011. Đến nay, MV này đã đạt gần 235 triệu view. Đây là MV thiếu nhi đầu tiên vượt mốc 200 triệu view.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cùng giọng hát trong trẻo, cô bé sinh năm 2006 đi hát từ lúc 3 tuổi và tham gia nhiều sản phẩm quảng cáo. Đến 5 tuổi, Bảo An đã có những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi trên Youtube. Ngoài việc tham gia ca hát, Bảo An còn tham dự Gương mặt thân quen nhí mùa một và đoạt giải Tư. Năm 2017, Bảo An tham gia Vietnam Idol Kids song bị loại từ khá sớm.

Hiện Bảo An đang thử sức với lĩnh vực điện ảnh, gần nhất là một vai diễn trong Cô gái đến từ hôm qua. Cô bé đang tiếp tục được mời tham gia bộ phim Gà trống nuôi con.

Bảo An chia sẻ, từ khi lên cấp 2, em ít đi diễn và quay MV hơn để tập trung cho học hành. Mẹ Bảo An chia sẻ: "Từ ngày Bảo An xuất hiện nhiều trên tivi, báo chí, tôi luôn dạy dỗ nghiêm khắc để bé không mắc bệnh 'sao' hay khoe mẽ với bạn bè về sự nổi tiếng. Tôi luôn muốn con hiểu rằng, trên sân khấu, Bảo An có thể là một ca sĩ nhí được mọi người yêu mến, nhưng khi về nhà hay đến trường, bé vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác".

Vì lo lắng Bảo An quá mê ca hát mà xao nhãng việc học, mẹ bé cũng thường nhắc con gái muốn thì phải học thật giỏi, phải đạt thành tích tốt thì mới được đi hát, đi diễn. Đây cũng là động lực giúp Bảo An học tập chăm chỉ. "Tôi luôn yên tâm về thành tích học tập của Bảo An vì suốt 4 năm qua, bé luôn nhận danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc của trường", mẹ Bảo An cho biết.

Bài văn Miêu tả cô bé triệu view Nguyễn Ngọc Bảo An

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu cùng giọng ca trong trẻo, tự tin nên ngay từ lúc 3 tuổi, bé Nguyễn Ngọc Bảo An (sinh năm 2006) đã bắt đầu đi hát và góp mặt vào các sản phẩm quảng cáo.

Đến khi 5 tuổi, Bảo An đã có những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi triệu view trên YouTube. Mới đây MV Xúc Xắc Xúc Xẻ của em đã trở thành MV thiếu nhi Việt đầu tiên vượt qua mốc 200 triệu view.

Chưa từng được luyện giọng chuyên nghiệp Sau khi dừng chân tại Vietnam Idol Kids, “cô bé triệu view” Bảo An thừa nhận em tham gia cuộc thi chỉ như sân chơi vào dịp hè.

Mẹ Bảo An cho biết lúc đăng ký cho em đi thi, gia đình không dám đặt kỳ vọng cao vì “bé còn nhỏ quá, lại chưa được học hành bài bản. So với các bạn, em thiệt thòi hơn rất nhiều”.

Bảo An nói rằng từ trước đến giờ em chỉ hát theo những gì mình biết, mình cảm nhận, chưa từng được ai chỉ dạy, rèn luyện thanh nhạc ngoài sự hướng dẫn của mẹ và cô chú trong gia đình.

Bé Bảo An hy vọng sẽ được tập luyện ca hát nhiều hơn trong thời gian tới chứ không chỉ hát bằng bản năng như trước. Mẹ em nói gia đình không dám cho Bảo An luyện giọng sớm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chất giọng thật của em về sau. Nhưng sau cuộc thi, nhìn thấy sự nghiêm túc và khao khát muốn được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của Bảo An, gia đình quyết định sẽ gửi gắm em cho một nhạc sĩ nào đó để giúp em phát triển tài năng.

Hỏi Bảo An về niềm yêu thích với âm nhạc có thật sự hình thành trong em hay chưa, hay em vẫn chỉ làm theo những gì gia đình muốn, Bảo An khẳng định lúc em được hát là lúc em cảm thấy vui nhất.

“Em thường xuyên phải đi diễn, đi quay MV rất bận rộn nên không có thời gian chơi với mấy bạn. Tuy nhiên, em luôn vui vì lúc nào cũng được hát hò đúng như sở thích của em từ bé”, em cho biết.

Mới đây, giọng ca Xúc Xắc Xúc Xẻ còn thử sức với vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Cô gái đến từ hôm qua. Sự thể hiện đáng yêu, nhí nhảnh của Bảo An trên phim chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Sau bộ phim, em tiếp tục được mời tham gia Gà trống nuôi con. Mặc dù được đánh giá triển vọng khi lần đầu sang lĩnh vực phim ảnh nhưng Bảo An khẳng định chắc nịch rằng với em, âm nhạc mới thật sự là niềm đam mê lớn nhất.

Cô bé 11 tuổi được khen ngợi sau vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Cô gái đến từ hôm qua.

Đi diễn về khuya và những lần ngủ gật trên lớp Trở thành ngôi sao YouTube từ khi mới 3 tuổi, Bảo An đã quen với việc đi sớm về muộn vì phải lưu diễn khắp nơi. Đỉnh điểm vào năm 6 tuổi, mẹ Bảo An cho biết cứ ra đường là thấy hình bé tràn ngập trên những biển quảng cáo, băng rôn sự kiện ở khắp các ngã ba ngã tư.

“Bảo An hồi nhỏ chưa biết được nổi tiếng là như thế nào nhưng khi thấy hình mình ở nhiều nơi, bé phần khích lắm”, mẹ Bảo An cho biết.

Hỏi về việc đi hát ảnh hưởng thế nào tới việc học của em hay không, Bảo Anh thành thật kể: “Thật ra thì cũng có những ngày khi quay chương trình về trễ, về tới nhà cũng 1h sáng, em chỉ ngủ được vài tiếng thì 6h phải dậy đi học. Vào lớp chịu không nổi nên em đã ngủ gật”.

Tuy nhiên, cô bé 11 tuổi khẳng định điều này không xảy ra thường xuyên vì nếu có thì mẹ em cũng không đồng ý. Thậm chí có những khi Bảo An lười học, chỉ ham tập hát, nhảy múa, mẹ đã nghiêm khắc dọa rằng nếu em không làm bài vở đầy đủ thì mẹ sẽ không cho em đi hát nữa.

Từ năm sinh nhật 5 tuổi đến nay, không năm nào em được đón sinh nhật vào đúng ngày vì bận diễn show. Gia đình sợ em buồn nên lúc nào cũng cố gắng tổ chức một bữa tiệc sớm hơn, để em không bị tủ thân, thiệt thòi hơn các bạn.

Tất nhiên với sự nổi tiếng quá sớm, Bảo An kể tuổi thơ của em không thể diễn ra bình thường như các bạn cùng trang lứa. Là ngôi sao nhưng trong lớp em vẫn chơi với các bạn rất hòa đồng dù vậy đôi khi các bạn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với em.

Em kể rằng năm học lớp một, có mấy bạn biết em nổi tiếng nên rất muốn được chơi cùng nhưng lại sợ em không chịu. “Tự dung có một ngày, có bạn kia đưa cho em quá trời tiền chỉ để em chơi chung với bạn. Mà em có lấy đâu, bạn nào trong lớp em cũng chơi mà”, ca sĩ nhí nói.